

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ (๑๒/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชกุลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	“๙ คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ๑. ความเพียร ๒. ความพอดี ๓. ความรู้ทัน ๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ ๕. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ๖. พุดจริง ทำจริง ๗. หนังสือเป็นอมลین ๘. ความซื่อสัตย์ ๙. การเอาชนะใจตน ข้อมูลจากหนังสือคำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	รับทราบ
๑.๒	การนำเสนอวีดิทัศน์กิจกรรม “ธ สถิตในใจชวามหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อธิการบดี พร้อมด้วยประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร	รับทราบ
๑.๓	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๓๐ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๔ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๖ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๑)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในภาพรวมตลอดจนการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านวิจัย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการให้บริการทางการแพทย์ โดยมีนโยบายที่เป็นจุดเน้น ได้แก่ การผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก การเพิ่มความร่วมมือกับภาคสังคม เอกชนและอุตสาหกรรม เน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อชีวิตที่สมดุลและมีความสุข-เศรษฐกิจที่มั่นคงและสมดุล-สังคมที่มีคุณธรรม และยั่งยืน มีโครงการพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ การปรับปรุงเกณฑ์การกลั่นกรองหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร Dual Degree/Joint Degree โครงการพัฒนาอาจารย์ การอบรมขั้นพื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านจิตตปัญญาศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่ทุกคน การมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ภายใต้ระบบ MUx และ Thai MOOC นอกจากนี้ ยังมีโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา การปรับปรุงผังแม่บทวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการความร่วมมือ Mahidol-Dawai University โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์/โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ การปรับแนวทางการทำงานของทีมนิเทศ การออกประกาศเรื่องจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ และคู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินงานด้านสารสนเทศ โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการดำเนินการตาม Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้า และส่งเสริมสังคมแบ่งปัน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ	รับทราบ
๓.๒	นโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงขอเสนอ “นโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล” ในด้านต่างๆ ได้แก่ ๑. การบริหารความเสี่ยง ๒. การสอบบัญชี ๓. การพัฒนาระบบการทำงานของศูนย์ตรวจสอบภายใน และ ๔. การพัฒนานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ		
๔.๑.๑	แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้เสร็จทันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการตามองค์ประกอบ (๒)-(๔) ดังนี้ (๒) ประธานสภาคณาจารย์ (๓) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (๔) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน (๕) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารสองคน (๖) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ สองคน (๗) กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อคณาจารย์ประจำ และ (๘) รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็น เลขานุการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากกรรมการสภาฯตามองค์ประกอบที่ (๔), (๕) และ (๖)	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ (๔), (๕) และ (๖) ดังนี้ (๑) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (๒) คุณหญิงลักขณาจันทร์ เลขาพันธ์ุ (๓) ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (๔) ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (๕) รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพ็ญกิจ (๖) ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพลักษ์

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ</p> <p>คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ต้นละมัย ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอชื่อ ดร.ดวงพร อากาศศิลป์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง ดร.ดวงพร อากาศศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>
๔.๑.๓	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา</p> <p>เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง อธิการบดีจึงเห็นสมควรเสนอสมภพพิชญ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อีกวาระหนึ่ง</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี</p>
<p>๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร</p>		
๔.๒.๑	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาแบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการวางแผน ออกแบบ จัดการ โครงสร้างระบบข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างมีหลักการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และทันสมัย นำไปสู่การตัดสินใจทั้งในระดับองค์กร, ประเทศและในระดับนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๔.๒.๒	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการจัดการข้อมูลที่มีในระบบ นำมาวิเคราะห์อย่างมีหลักการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจทั้งในระดับองค์กร ประเทศและในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้นอกจากจะตอบสนองต่อความจำเป็นของหลาย ๆ องค์กรและระดับประเทศแล้ว ยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ทั้ง ๔ ข้อด้วย</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๔.๒.๓	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา ทั้งแบบภาคปกติ และภาคพิเศษ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรนี้จะเน้นบูรณาการองค์ความรู้ที่ศึกษา เพื่อนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและมีความชัดเจนในพื้นที่ และสามารถต่อยอดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อชุมชนทั้งด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก โจทย์วิจัยในหลักสูตรเน้นปัญหาในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ผลงานวิจัยจึงสามารถตอบสนองชุมชนในพื้นที่และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในทางการเกษตร</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p>
<p>๔.๓ ขอบังคับ / ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล</p>		
๔.๓.๑	<p>(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. มหาวิทยาลัยได้ยกย่องขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ซึ่งเป็นการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยปรับปรุงระบบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการส่งเสริม การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้ และมีระบบการจัดการที่เอื้อต่อความเป็นธรรมภักดีของนักวิจัยและผู้บริหาร ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว จึงขอเสนอสมภพพิชญ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ</p>	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายบริหารไปปรับให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป</p>
๔.๔	<p>ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ณ Vietnam National University (VNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม</p> <p>คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัตินำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่ไปจัดการเรียนการสอนให้กับพยาบาล ณ Vietnam National University (VNU) ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ต่างประเทศ โดยนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นหลักสูตรไทย ไปจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ Vietnam National University (VNU) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว</p>	<p>อนุมัติ</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๕	<p>ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็น “วิทยาลัยภูมิพลสังคีต”</p> <p>ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” เป็น “วิทยาลัยภูมิพลสังคีต” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “King Bhumibol College of Music, Mahidol University” ตามที่ได้พระราชทานไว้ โดยได้ให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นที่ระลึกและถวายพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเป็นนักดนตรี ทรงเป็นดุริยางี ทรงเป็นอัครศิลปิน และทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระบารมีและพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้พระราชนิพนธ์เพลงไว้เป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. อนุมัติให้เป็นการพิจารณา “ลับ” โดยให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ อยู่ในที่ประชุม เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการประชุมต่อไป</p> <p>๒. เรื่องการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยภูมิพลสังคีต ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถือว่าสิ้นสุดแล้ว</p> <p>๓. ที่ประชุมไม่เห็นควรนำเรื่องการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยภูมิพลสังคีต มาเสนอพิจารณาอีก</p>
๔.๖	<p>การยื่นอุทธรณ์กรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>ตามที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดี ขอรุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาบังคับครบจำนวนครั้งตามข้อ ๙.๒(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นั้น</p> <p>เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้ จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ “นักศึกษาสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่ออธิการบดี (ในฐานะผู้ทำคำสั่งทางปกครอง) และให้อธิการบดีพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ต่อไป หากอธิการบดีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของนักศึกษาให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ (สภามหาวิทยาลัย) ซึ่งอยู่ในฐานะผู้กำกับดูแลหรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไป ตามข้อ ๒ (๑๔)” แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการยื่นอุทธรณ์กรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายดังกล่าว</p>	<p>เห็นชอบตามการพิจารณาของอธิการบดีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของนักศึกษาระดับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์</p>
๔.๗	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์คำสั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ ๐๕๑๗/ล๗๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัย สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รวม ๒ ฉบับ โดยฉบับแรก เป็นการร้องทุกข์คดีความไม่ถูกต้องของการบริหารจัดการ ตามระเบียบและจรรยาบรรณการบันทึกบัญชี รับ-จ่าย โครงการวิจัยสำรวจความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับปัญหาวันโรคเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมและป้องกันวันโรค ภายใต้โครงการต้านวันโรค TB-SSF ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากทุนมูลนิธิร็อกกี้ไทย และเรื่องคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่มีความผิดพลาด เรื่องระยะเวลาการจ้าง และฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของผู้ร้องทุกข์ นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มีคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ดังกล่าวแล้ว โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงและพยานเอกสารที่รับฟังได้แล้ว คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรยกคำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์</p>	<p>เห็นควรยกคำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
	-ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมด		
๖.๑	<p>การต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <p>คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้เสนอต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงรับราชการต่อจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่มีพระชนมายุครบ ๖๕ ชันษาบริบูรณ์ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จึงเห็นควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาก่อนรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งแล้ว จึงขอเสนอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๓	<p>พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ ราย ซึ่งได้ยื่นเรื่องเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ แล้วมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด</p>	<p>ยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๔	<p>ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ</p> <p>ตามที่ส่วนงานต่างๆ เสนอขอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๖ ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๒ ราย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒</p>	อนุมัติ
๖.๕	<p>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของคณบดีและผลงานทางวิชาการของดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เสนอขอเทียบตำแหน่งแล้ว มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่บรรจุเข้าทำงาน) และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๖	<p>แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ชวรปรีดานนท์ สมาชิกสภาคณาจารย์ สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนสภาคณาจารย์ แทนอาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญสุข ซึ่งขอลาออก เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งให้ผู้ซึ่งตนแทน คือตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามข้อ ๙ วรรคสี่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	อนุมัติ
๖.๗	<p>คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๘	<p>คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๙	<p>คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๐	<p>คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๑	<p>คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๒	<p>วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๓	<p>วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๑๔	<p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๓๐	วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว	อนุมัติ
๖.๓๑	ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่วนงานต่างๆ ได้เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๕ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๕ ราย ปริญญาโท ๑๓๔ ราย และปริญญาตรี ๕ ราย ทั้งนี้ คณะกายภาพบำบัด ขอแก้ไขคะแนนสะสมของนางสาวปิ่นรดา วงศ์กระสันต์ จากเดิม ๒.๖๔ แก้ไขเป็น ๒.๖๕ ในประชุมสภาครั้งที่ ๕๑๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๕๕ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา และขออนุมัติการแก้ไขคะแนนสะสมของผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้วตามที่คณะกายภาพบำบัดเสนอ	อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๕๕ ราย และอนุมัติการแก้ไขคะแนนสะสมของผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้วตามที่คณะกายภาพบำบัดเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของการประชุมครั้งที่ ๕๑๒ และครั้งที่ ๕๑๓	รับทราบ
๗.๒	รายงานคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕ หลักสูตร คณะกรรมการสภาการพยาบาลจากที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๕ หลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สาขาวิชาการผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการต่อไป	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	การแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน อธิการบดีในฐานะตัวแทนสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกให้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน	รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๘.๒	การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชภัลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	รับทราบ